

สหกรณ์การเกษตรลำพระเพลิง จำกัด ต้นแบบการทำเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืน



สหกรณ์การเกษตรลำพระเพลิง จำกัด อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา เปิดดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2520 จนถึงทุกวันนี้มีอายุครบ 43 ปี ถือว่าประสบความสำเร็จมากในปีนี้ เนื่องจากทางสหกรณ์ได้รับรางวัลอันน่าภาคภูมิใจ คือ รางวัลสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2563 ประเภทสหกรณ์การเกษตร

ในอดีต สหกรณ์การเกษตรลำพระเพลิง จำกัด เคยประสบปัญหาการดำเนินธุรกิจ จนประสบภาวะขาดทุนเกือบต้องยุบเลิกสหกรณ์ แต่ด้วยความอดทนและร่วมมือร่วมใจกันของสมาชิกสหกรณ์ทุกคนนำความผิดพลาดและล้มเหลวมาเป็นบทเรียน พร้อมทั้งนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการบริหารงาน ขณะเดียวกันทางสหกรณ์เปิดโอกาสให้สมาชิกเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ กับสหกรณ์มากขึ้น ทำให้สหกรณ์สามารถพลิกฟื้นสถานการณ์ พัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้าและสามารถสร้างผลกำไรมาจนถึงปัจจุบัน

บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล

ช่วงแรกของการจัดตั้ง สหกรณ์การเกษตรลำพระเพลิง จำกัด มีสมาชิกแค่ 194 คน ปัจจุบันมีสมาชิกสามัญ 1,783 คน และสมาชิกสมทบ 623 คน บริหารงานภายใต้การนำของประธานกรรมการคือคุณนงลักษณ์ ลาแก้ว โดยมีพื้นที่ทำการสหกรณ์ตั้งอยู่เลขที่ 4 หมู่ที่ 8 ถนนสีบศิริ ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150 โทรศัพท์ (044) 441-060, (044) 451-639 ต่อ 108



สหกรณ์เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนากระบวนการทำงานและการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อกำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบต่องานสหกรณ์ สร้างจิตสำนึกให้บุคลากรของสหกรณ์มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ใช้หลักธรรมาภิบาลเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ กำหนดเป็นคู่มือการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม และถือใช้มาอย่างต่อเนื่อง

ปัจจุบันสหกรณ์การเกษตรลำพระเพลิง จำกัด มีทุนดำเนินงาน 446,379,205.87 บาท มีปริมาณธุรกิจ 345,515,193.59 บาท เงินรับฝาก 199,367,105.01 บาท และกำไรสุทธิ 17,123,636.90 บาท เงินปันผล ร้อยละ 6 เป็นเงิน 8,448,504 บาท และเงินเฉลี่ยคืนแก่สมาชิก ร้อยละ 0.25-6 เป็นเงิน 1,267,283.00 บาท

ซึ่งสหกรณ์การเกษตรลำพระเพลิง จำกัด ได้จัดทำแผนงานหลักและแผนกลยุทธ์ประจำปี มีการอบรมถ่ายทอดความรู้ให้สมาชิกอย่างครบถ้วนสม่ำเสมอ รวมทั้งอบรมเรื่องอุดมการณ์ หลักการ วิธีการสหกรณ์ และการประกอบอาชีพแก่สมาชิก ให้ความสำคัญแก่สมาชิกด้วยการสื่อสารและสำรวจความต้องการของสมาชิกอย่างสม่ำเสมอหลายช่องทาง มีการจัดแบ่งมอบหมายหน้าที่แก่พนักงานอย่างชัดเจนและมีผลการประเมินการควบคุมภายใน อยู่ในระดับดีมาก



ส่งเสริมเกษตรกรอินทรีย์อย่างยั่งยืน

สหกรณ์ให้การสนับสนุนในเรื่องความรู้ อุปกรณ์ และเงินทุนในการผลิตผลผลิต เกษตรอินทรีย์ เพื่อให้สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยการงดการใช้ สารเคมี ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ โดยการสร้างมูลค่าของผลผลิต และสหกรณ์สร้างตลาด สินค้าเกษตร Farmer Market เพื่อจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัย สินค้า โอท็อป ผลผลิตต่างๆ ของสมาชิก และผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพสหกรณ์ เน้นการผลิตเองและ บริโภคเองในชุมชน

สหกรณ์ได้นำหลักทฤษฎีใหม่ที่เน้นการปลูกพืชผสมผสานและริเริ่มโครงการส่งเสริม การเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืน เพื่อลด ละ เลิกการใช้สารเคมีที่ทำลายสุขภาพทั้งคนและ ดิน และสามารถลดค่าใช้จ่าย และเพิ่มรายได้ในการทำการเกษตรมาแนะนำถ่ายทอดสู่ สมาชิกได้ทดลองทำตาม จนเกษตรกรมีรายได้และมีความเป็นอยู่ที่มั่นคง



สหกรณ์ส่งเสริมสมาชิกปลูกพืชผักอินทรีย์ โดยได้รับการสนับสนุนโรงเรียนปลูกผักจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และการสนับสนุนทั้งในด้านวิชาการ การลดต้นทุน การพัฒนาผลผลิต และการตลาดจากมหาวิทยาลัยสุรนารี สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) โดยเกษตรกรที่ร่วมโครงการส่วนใหญ่จะปลูกพืชผักสวนครัว บางส่วนก็เป็นผลไม้

ด้านตลาด เกษตรกรจะเก็บผลผลิตและนำไปขายเองที่ตลาด เพราะพืชผักของสหกรณ์ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคในพื้นที่อำเภอปักธงชัย ว่าสดสะอาดปลอดภัย และนำผลผลิตบางส่วนไปวางขายที่ “ร้านต้นข้าวต้นน้ำลำพระเพลิง” ซึ่งสหกรณ์เปิดดำเนินการเป็นตลาดเกษตรกร หรือ Farmer Market จำหน่าย ผัก-สมุนไพร พื้นบ้านผลไม้ในพื้นที่และตามฤดูกาล อาหารแปรรูป และอาหารเพื่อสุขภาพ เพื่อให้คนในพื้นที่โดยรอบสหกรณ์ได้มีโอกาสเข้ามาเลือกซื้อผลผลิตและสินค้าที่มีคุณภาพของสหกรณ์ได้สะดวกยิ่งขึ้น

ทุกวันนี้ สมาชิกของสหกรณ์การเกษตรลำพระเพลิง จำกัด มีรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนประมาณ 25,000-30,000 บาท ต่อเดือน หรือประมาณ 300,000-360,000 บาท ต่อครัวเรือน ต่อปี จากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่สหกรณ์และเกษตรกรสมาชิกนำมาเป็นแนวทางการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพ

พัฒนาสูตรการผลิตเส้นหมี่โคราช

สหกรณ์ได้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (ITAP) การพัฒนาสูตรการผลิตเส้นหมี่โคราช ทั้งนี้ ทางสหกรณ์ได้ผลิตภัณฑ์เส้นหมี่โคราชจากข้าวเจ้าหลากหลายพันธุ์และข้าวไรซ์เบอร์รี่ ทำให้ลดค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อเส้นหมี่โคราชสำเร็จรูปมาบรรจุขาย มีผลิตภัณฑ์ใหม่จากการแปรรูปข้าวที่มีคุณภาพ พัฒนาเป็นสินค้าที่สามารถเข้าแข่งขันในตลาดต่างประเทศได้และสหกรณ์มีสูตรเพื่อการผลิตเส้นหมี่โคราชที่มีคุณภาพและมาตรฐานรับรองเป็นของสหกรณ์เอง จำนวน 3 สูตร คือ สูตรที่ผลิตจากข้าวไรซ์เบอร์รี่ สูตรที่ผลิตจากข้าวเจ้า และสูตรเส้นหมี่โคราชพร้อมรับประทาน

สหกรณ์การเกษตรลำพระเพลิง จำกัด เน้นสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมของสมาชิก สหกรณ์ กรรมการดำเนินการ ฝ่ายจัดการ และผู้ตรวจสอบกิจการ โดยการส่งเสริมให้เข้าร่วมประชุม การร่วมทำธุรกิจ และการร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่สหกรณ์จัดทำขึ้น โดยค่าเฉลี่ย 3 ปี (ปี 2560-2562) มีดังนี้ สมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่ เฉลี่ยร้อยละ 95.75 สมาชิกเข้าประชุมกลุ่ม เฉลี่ยร้อยละ 86.99 กรรมการเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ เฉลี่ยร้อยละ 96.51 คณะอนุกรรมการ/คณะทำงานอื่นเข้าร่วมประชุม เฉลี่ยร้อยละ 96.97 สมาชิกร่วมทำธุรกิจกับสหกรณ์ เฉลี่ยร้อยละ 100 และสมาชิกเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของสหกรณ์ เฉลี่ยร้อยละ 55.14

ผลการดำเนินงาน 3 ปีที่ผ่านมา สหกรณ์มีความมั่นคงและมีฐานะทางเศรษฐกิจดี สามารถดำเนินงานและประสบความสำเร็จ โดยมีทุนดำเนินงาน 446,379,205.87 บาท ทุนเรือนหุ้น 152,753,180.00 บาท และมีเงินทุนสำรอง 17,041,647.48 บาท มีอัตราการเพิ่มขึ้นของทุนอย่างต่อเนื่อง และมีอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของทุน อัตราตอบแทนต่อสินทรัพย์เพิ่มขึ้นทุกปี

ที่มา : เทคโนโลยีชาวบ้าน 19 สิงหาคม 2563